



LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

Philadelphia ngày 18 tháng 11 năm 2014

Thư Mời

1^o Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình

Kính gửi: Quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Bề Trên các Dòng, quý Cha
Quý Thầy Phó Tế, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Chức, quý Ông Bà và Anh Chị Em

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania dự Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình từ ngày 22-27 tháng 9 năm 2015. Đây là hồng ân lớn lao cho tổng giáo phận Philadelphia của chúng con, cho thành phố Philadelphia và cho cả đất nước Hoa Kỳ. Ngài sẽ là vị Giáo Hoàng thứ tư đến thăm đất nước này.

Bắt nguồn từ tình yêu Chúa Giêsu Kitô, Vị Mục Tử nhân lành, đối với từng con chiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng muốn biểu lộ tình yêu và sự quan tâm đặc biệt của vị Cha Chung khả kính đến từng người, từng gia đình Công Giáo nói chung trên toàn thế giới, và cách riêng với những người ở đất Hoa Kỳ, khi Ngài đến dự Đại Hội này.

Ngay sau khi được chọn làm Đấng Kế Vị thánh Phêrô vào tháng 3 năm 2013, Đức Giáo Hoàng đã được hàng tỉ người trên thế giới yêu mến qua đời sống đơn sơ, khó nghèo với tinh thần phục vụ nhiệt tâm, và lòng yêu mến quảng đại, nhất là với những người nghèo khổ, bị áp bức.

Chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ, được may mắn có cơ hội đón tiếp Vị Cha Chung mà nhiều người hằng ngưỡng mộ. Để tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ niềm vui trọng đại này, chúng con tại Philadelphia sẽ mở cửa chào đón quý Đức Cha, quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Công Giáo và không Công Giáo đến thành phố đầy lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Ghi danh online: <http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/register/>. Chúng con tin rằng, sự hiện diện và mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Đại Hội Thế Giới về Gia Đình sẽ mang lại cho tất cả chúng ta nhiều hoa trái thiêng liêng và phúc lành của Thiên Chúa.

Kính chào trong Chúa Kitô,

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
Chủ Tịch
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

No: VF 0561/2014

P.O. Box 24518, Philadelphia, PA 19120 - Email: ldcgvnhk@yahoo.com
Phone: (215) 548-5591 - Fax: (215) 424-9152 - Website: liendoanconggiao.net